



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะเปิดรับสมัครคัดเลือก ในวันที่ ๒ สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจะดำเนินการประเมินประวัติ ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สอบข้อเขียน ภาค ก ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสอบสัมภาษณ์ ภาค ข ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สมัครคัดเลือกและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกำหนดมาตรการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือปฏิบัติดังนี้

๑. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทุกคน กระทำการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารคู่มือ แนะนำ แจกจ่าย หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบ ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด

๒. ให้ช่วยกันติดตามข่าวสาร สอดส่อง ดูแล สดับรับฟังการแอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ในการสอบคัดเลือก รวมทั้งการแสวงหาหรือเรียกรับประโยชน์จากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หากพบพฤติกรรมดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำการดังกล่าวทันที

๓. ให้ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้รับมอบการปฏิบัติหน้าที่ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อทางราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเว้น

/ ๔. ห้ามผู้เข้าสอบ

๔. ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาดิจิตอล รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร หรือกระดาษสิ่งพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดนำเข้ามาในห้องสอบ จะถือว่าเจตนากระทำการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบได้แก่ ดินสอ ๒ B ยางลบ กบเหลาดินสอ หรือมีดเหลาดินสอ

๕. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ควบคุมบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน ต่อกรรมการกำกับห้องสอบ มิฉะนั้น จะมีได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๖. การดำเนินการทุกขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด จึงอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการคัดเลือกครั้งนี้ได้ โดยการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ขอความร่วมมือให้ช่วยตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากพบพฤติกรรม หรือทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างในเรื่องดังกล่าว ให้แจ้ง

(๑) นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๙๑๓-๘๖๕๙

(๒) นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๔๑๘-๑๔๙๑

(๓) นางสาวปิยนารถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๙๑๘-๙๒๙๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอนันต์ กัลปะ)
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี